



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ด้วยกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ ได้มีนโยบายในการประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส อีกทั้งได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน จึงได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทพัฒนาฯ มีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสม จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

คำนิยาม

การทุจริต หมายถึง การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือสำหรับผู้อื่น (อาทิ บุคคลในครอบครัว ญาติ บุคคลใกล้ชิด เป็นต้น)

การคอร์รัปชัน หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้สำหรับตนเอง องค์กร หรือผู้อื่น ทั้งนี้ครอบคลุมรวมถึง การติดสินบน การเสนอให้ มอบให้ สัญญาว่าจะให้ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวกระทำการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริษัทพัฒนาฯ หมายถึง บริษัท พัฒนาฯ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินของบริษัท พัฒนาฯ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม

บุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พัฒนาฯ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร พ่อแม่ พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง ญาติที่มีความสัมพันธ์โดยสายโลหิต รวมถึงเพื่อนและคนรู้จัก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงที่ปรึกษา ผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ (Subcontractor) ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ภาครัฐ และชุมชน





PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(1) กลุ่มบริษัทพัฒนาฯ มีนโยบายต่อต้านการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ เห็นความสำคัญและร่วมกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

(2) กลุ่มบริษัทพัฒนาฯ ได้แก่ บริษัท พัฒนาฯ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วมบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด

(3) บุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนาฯทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องถือปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(4) บุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนาฯทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ โดยต้องรายงานผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่างๆ

(5) บุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนาฯทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ถือว่ากระทำผิดระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ ซึ่งจะต้องได้รับโทษทางวินัย อาจต้องรับโทษตามกฎหมายในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล

(6) กลุ่มบริษัทพัฒนาฯ จะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครอง บุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนาฯทุกคน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชันหรือแจ้งเบาะแสะเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ โดยใช้ “มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน”

(7) กลุ่มบริษัทพัฒนาฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ หรืออาจเกิดผลกระทบกับกลุ่มบริษัทพัฒนาฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้

(8) กลุ่มบริษัทพัฒนาฯ จะดำเนินการทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการวัดประสิทธิผล ปรับปรุง และพัฒนา มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป



PATKOL

Public Company Limited

SINCE 1965

หน้าที่และความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณา อนุมัติ และกำกับดูแลนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันนำเอามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมถึงมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล

(3) คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน มีหน้าที่นำเอานโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและคำแนะนำและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเป็นประจำทุกปี

(4) กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติภายในองค์กร

(5) บุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนา รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้ จะต้องรายงานผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ตาม “แนวปฏิบัติในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน”

บทลงโทษ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรของกลุ่มบริษัทพัฒนาในทุกระดับได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต้องถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง และอาจได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท พัฒนา จำกัด (มหาชน)

PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED (Head Office)

348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

348 Chalerm Prakit Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, Bangkok 10250

Tel. (+66) 0 2328 1035

Fax. (+66) 0 2328 1245

www.patkol.com



ISO 14001
Environmental
Management
System



OHSAS 18001
Occupational
Health and Safety
Management